

บริการ วิชาการ



ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 2/2555

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 - 12.00 น. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ” ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องเรียน 301 และ 303 ให้แก่สตรีที่ตั้งครรภ์และสามี โดยวิทยากรเป็นคณาจารย์ของภาควิชา หัวข้ออบรมมีดังนี้ การบรรยาย เรื่อง เตรียมตัวเพื่อการคลอด และเทคนิคการผ่อนคลายในระยะคลอด การสาธิตและฝึกปฏิบัติ : การสระผม อาบน้ำทารกแรกเกิด ทำอุ้มให้นมแม่ และการบริหารร่างกายในระยะตั้งครรภ์ด้วยโยคะ ซึ่งในครั้งนี้มีสตรีที่ตั้งครรภ์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 85 คน ผู้ติดตาม 64 คน ผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเป็นการอบรมที่นำไปใช้ได้จริง และต้องการให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไป และครั้งต่อไปจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด”

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในหัวข้อ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการพยาบาลทางห้องผ่าตัด ปฏิบัติตามหลัก Surgical Sterile Technique ได้ถูกต้องขณะปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เป็น Scrub Nurse และ Circulating Nurse อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบองค์รวมทั้งในระยะก่อน ขณะ และหลังผ่าตัดระยะแรกได้ โดยมีการบรรยาย วันที่ 22-23, 25 พฤษภาคม 2555 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้ารับการอบรม รวม 25 คน การสาธิตและฝึกปฏิบัติ วันที่ 26-27 พฤษภาคม และ วันที่ 3 มิถุนายน 2555 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และการติดตามและปรึกษาปัญหาเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเริ่มในเดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2555



การประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติและกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการสนับสนุนให้พยาบาลจากศูนย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร มีบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สนอ.1 สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร ถนนดินแดง มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน 64 ศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ทันท่วงทีต่อวิวัฒนาการความรู้และการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนแนวทางในการปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงการพิทักษ์สิทธิ์ของเด็ก ให้ได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และกินนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น

ข่าววิจัย



การอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” และ

การบรรยายในหัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพกับประเด็นจริยธรรม”

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 501 คณะพยาบาลศาสตร์ และการบรรยายในหัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพกับประเด็นจริยธรรม” ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 501 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เบญจฯ ยอดคำเนิน-แอตติกัจ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ครบรอบ ๑๑๕ ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามยศิริราช

